



ประกาศ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เรื่อง การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนสำนักงานกฎหมายภายนอก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์คัดเลือกการขึ้นทะเบียนสำนักงานกฎหมายภายนอก เนื่องจากธนาคารให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ เป็นจำนวนมากจึงมีความประสงค์จัดจ้างสำนักงานกฎหมายภายนอก ที่มีบุคลากร มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการฟ้องคดี บังคับคดี สืบทรัพย์ เป็นต้น รวมถึงมีเครื่องมือในการบริหารจัดการหนี้ที่ทันสมัย และมีฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการบริหารจัดการหนี้และการติดตามลูกหนี้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระของธนาคาร โดยธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกสำนักงานกฎหมายที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) หรือคณะบุคคล หรือสำนักงานทนายความ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานทางกฎหมาย
2. มีสำนักงาน หรือที่ทำการในประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความจากสภาทนายความแล้ว
3. หัวหน้าสำนักงาน หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทนสำนักงานที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นทนายความที่มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย การบังคับคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีของสถาบันการเงินเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคดีแพ่ง คดีล้มละลาย มีทนายความประจำ และ/หรือพนักงานบังคับคดีประจำสำนักงาน ซึ่งมีประสบการณ์ทางคดีแพ่ง การบังคับคดีมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี กรณีฟ้องล้มละลายต้องมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมีทนายความประจำสำนักงานไม่น้อยกว่า 5 คน
4. สำนักงานกฎหมายต้องมีเจ้าหน้าที่ประสานงานคดีกับธนาคารโดยเฉพาะ มีเครื่องใช้สำนักงานเพียงพอที่จะปฏิบัติงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์ และสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ E-mail ได้
5. มีพื้นที่เพียงพอที่ใช้จัดเก็บเอกสารในที่ปลอดภัย
6. ทนายความ และ/หรือพนักงานบังคับคดี ห้ามจ้างช่วง จะต้องเป็นทนายความ หรือพนักงานประจำของสำนักงานกฎหมายนั้นเท่านั้น ต้องเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี มีความประพฤติดีและไม่เคยได้รับการกล่าวโทษหรือต้องโทษเกี่ยวกับมารยาททนายความ
7. สามารถดำเนินการตามขอบเขต และลักษณะงานที่กำหนด และต้องวางหลักประกันเป็นเงินสดเพื่อป้องกันความเสียหายตามเกณฑ์กำหนดในเรื่องการทำสัญญาว่าจ้าง และกรณีสำนักงานที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (หัวหน้าสำนักงาน) ต้องทำสัญญาในฐานะส่วนตัวกับธนาคาร ร่วมกับสำนักงานด้วย
8. สำนักงานต้องสามารถรับงานฟ้องร้อง บังคับคดี ยื่นคำร้องขอใดๆ ว่าต่าง แก่ต่างได้ทุกๆ ขั้นตอนของงานทางคดีที่ธนาคารมอบหมายให้ดำเนินการ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารขอบเขตของงาน โครงการคัดเลือกการขึ้นทะเบียนสำนักงานกฎหมาย
ภายนอก โดยแสดงหลักฐานการขอรับเอกสาร สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และหนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับ
มอบอำนาจได้ที่ นายเมธี ภูมิรัตน์ ส่วนคดี ฝ่ายคดี 1 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 19 เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้กำหนดยื่นเอกสาร
ข้อเสนอตามที่กำหนดภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานบริหารสินทรัพย์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อาคาร SME BANK TOWER เลขที่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-265 - 3783 หรือ 02-265-4264

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562



(นายเชิดชาย อวนมินทร์)

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการคัดเลือกการขึ้นทะเบียน
สำนักงานกฎหมายภายนอก